

คำวินิจฉัย ที่ สค ๑๙๙/๒๕๕๔

เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับพยานหลักฐานประกอบการพิจารณาขยายเวลา
สั่งประจำเทศบาล

ผู้อุทธรณ์ : นาย ก.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

เทศบาลเมืองสระแก้วมีคำสั่งให้ผู้อุทธรณ์ซึ่งดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาลเมืองสระแก้ว พ้นจากตำแหน่ง และให้ประจำเทศบาลโดยให้ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองสระแก้ว และต่อมา เทศบาลฯ ได้มีคำสั่งขยายเวลาสั่งประจำเทศบาลเพิ่มเติมอีกเป็นเวลา ๖ เดือน ผู้อุทธรณ์จึงมีหนังสือถึง นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว ขอข้อมูลข่าวสารที่มีคำรับรองถูกต้องเกี่ยวกับเอกสารพยานหลักฐานที่ นายกเทศมนตรีได้ใช้ในการพิจารณาออกคำสั่งขยายเวลาดังกล่าว ดังนี้

๑. เอกสารหลักฐานที่แสดงว่าผู้อุทธรณ์ยังมีพฤติการณ์ที่สร้างความแตกแยกในองค์กร จึงไม่เหมาะสม ในการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งปลัดเทศบาล

๒. เอกสารพยานหลักฐานที่แสดงว่านายกเทศมนตรีเมืองสระแก้วมีความขัดแย้งอย่างรุนแรงกับผู้อุทธรณ์ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันได้ หากให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยกันอาจเกิดอันตรายต่อชีวิตและร่างกาย และก่อให้เกิด ความเสียหายร้ายแรงต่อเทศบาลเมืองสระแก้วได้

เทศบาลเมืองสระแก้ว ปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ผู้อุทธรณ์โดยให้เหตุผลว่า ผู้อุทธรณ์ไม่ได้รับบุ ว่าจะขอหนังสือเทศบาลเมืองสระแก้ว เลขที่เท่าใด ลงวันที่เท่าใด และเรื่องอะไร เพื่อเทศบาลจะได้ตรวจสอบว่า มีข้อมูลข่าวสารตามที่ร้องขอหรือไม่

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้ กฎหมายได้พิจารณาข้อมูลข่าวสารจำนวน ๒ ฉบับที่เทศบาลเมืองสระแก้วส่งมาเพื่อพิจารณา คือ สำเนาหนังสือ ที่เทศบาลเมืองสระแก้วมีถึงประธานกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสระแก้ว ขอให้พิจารณาขยายเวลาสั่งให้ ผู้อุทธรณ์ประจำเทศบาล และสำเนาหนังสือจังหวัดสระแก้วแจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด สระแก้วในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ที่ให้ขยายเวลาให้ผู้อุทธรณ์ประจำ เทศบาล และให้ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองสระแก้วต่อไปอีกเป็นระยะเวลา ๖ เดือน คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาหนังสือทั้งสองฉบับแล้วเห็นว่า เป็นข้อมูลข่าวสารที่นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้วได้ใช้ ในการออกคำสั่งเทศบาลเมืองสระแก้ว ที่ ๑๔๔/๒๕๕๔ เรื่อง ขยายเวลาการสั่งพนักงานเทศบาลให้ประจำ เทศบาล อันเป็นข้อมูลข่าวสารที่ผู้อุทธรณ์ได้มีคำขอ ซึ่งหนังสือทั้งสองฉบับดังกล่าวเป็นข้อมูลข่าวสารในการ ปฏิบัติราชการตามปกติ อีกทั้งเมื่อพิจารณาในรายละเอียดไม่พบว่ามีข้อความที่เข้าลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ ของรัฐอาจมีคำสั่งมิให้เปิดเผยได้ ผู้อุทธรณ์มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในข้อมูลข่าวสารที่มีคำขอ จึงวินิจฉัยให้เทศบาล เมืองสระแก้ว เปิดเผยหนังสือทั้งสองฉบับดังกล่าว พร้อมทั้งให้สำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องแก่ผู้อุทธรณ์